

Số: 70 - KH/CBSKHCN

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

thực hiện chương trình 5 của Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK, ngày 20/8/2020 của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 09/2/2021 của Đảng ủy khối về Kế hoạch thực hiện chương trình 5 của Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK, ngày 20/8/2020 của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình 5 “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì kỷ luật trong Đảng, kỷ cương của đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” của Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK, ngày 20/8/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém và nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra trong việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm góp phần củng cố xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến toàn thể đảng viên, quân chúng. Xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh. Xem xét, thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn... của Đảng, của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị mình nhằm nâng cao về nhận thức và hành động trong mỗi cấp ủy viên, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng đạt hiệu quả

Hằng năm, căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Sở, Ban Chấp hành Chi bộ Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác định nội dung và đối tượng kiểm tra cụ thể, phân công ủy viên trong Chi bộ để chủ trì tổ chức thực hiện, dự kiến mỗi năm kiểm tra, giám sát ít nhất đối với 01 đảng viên trở lên,... để khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất và công tác khắc phục các hạn chế, yếu kém sau kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, văn bản điều hành, chế độ báo cáo... Từ đó, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, đúng quy định.

3. Tăng cường thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

Hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra, giám sát hằng năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sự chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo các đảng viên được giám sát thường xuyên. Kịp thời kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh. Xem xét, thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đúng quy định.

Thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối và cấp ủy cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát với phương châm chỉ đạo lấy xây làm chính, tích cực ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hạn chế, yếu kém của các tổ chức và đảng viên; tích cực củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Thực hiện tốt các quy trình, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

Quan tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và giữ gìn tư cách đảng viên. Phát huy vai trò, hiệu quả giám sát của dư luận xã hội, thông qua các tổ chức đoàn thể góp ý cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy Chi bộ Sở KH&CN chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Các cấp ủy viên chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Các tổ chức đoàn thể, đảng viên căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn để thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì kỷ luật trong Đảng, kỷ cương của đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (b/c);
- Các đ/c CUV, LĐ Sở;
- Lưu Chi bộ, VT.



Nguyễn Thị Hà

